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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2562 
บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 

วันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 10:00 นาฬิกา 
ณ ห้องประชุม ชัน้ 4 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก  

เลขที่ 1177 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
 

 

เร่ิมการประชุมเวลา 10:00 น. 

 บริษัทฯ โดยนายไพศาล ร าพรรณ์ เลขานกุารบริษัท กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้น ผู้ รับมอบฉนัทะและผู้มีเกียรติ
ทกุท่านสูก่ารประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ของบริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และได้แจ้งต่อที่
ประชมุวา่ การประชมุในครัง้นีม้ีทัง้สิน้ 7 วาระ เป็นวาระท่ีจะขอความเห็นชอบจากที่ประชมุ 5 วาระ วาระแจ้งเพื่อทราบ 1 วาระ
และวาระอื่นๆ อีก 1 วาระ ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตามนโยบายการสง่เสริมการก ากบัดแูลกิจการที่ดีและแสดงถึงการปฏิบตัิต่อ 
ผู้ ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยคณะกรรมการบริษัทไ ด้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นเสนอวาระการประชุม         
สง่ค าถามลว่งหน้า และเสนอช่ือบคุคลที่ได้พิจารณาเห็นวา่มีคณุสมบตัิและความรู้ ความสามารถเหมาะสมที่จะเป็นตวัแทนใน
การท าหน้าที่กรรมการบริษัท ตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") รวมถึงได้
เปิดเผยสารสนเทศดงักลา่ว พร้อมเง่ือนไขไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการลว่งหน้าแล้ว และส าหรับการประชมุผู้ ถือหุ้นในครัง้
นี ้ไม่ปรากฏว่า มีผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระอื่นให้ที่ประชุมพิจารณา ส่งค าถามลว่งหน้า และเสนอช่ือบคุคลเพื่อเลือกตัง้เป็น
กรรมการบริษัท 

 นายไพศาล ได้ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า ส าหรับการพิจารณาแต่ละวาระการประชุมนัน้ จะพิจารณาเรียง
ตามล าดบัวาระ (จะไม่มีการสลบัวาระ) ตามที่ระบไุว้ในค าบอกกลา่วเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ท่านผู้ ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว โดยจะ
น าเสนอข้อมลูประกอบวาระ และจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามในวาระที่เก่ียวข้องนัน้ ก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระโดย
ไมม่ีการเลือ่นไปตอบในวาระอื่นๆ  

 ส าหรับวิธีการลงคะแนนในแต่ละวาระที่ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมจะกระท าโดยให้ผู้ ถือหุ้น
ลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนน จากนัน้เจ้าหน้าที่จะท าการรวบรวมบตัรลงคะแนนเพื่อนบัคะแนนและประกาศผลการนบั
คะแนนให้ที่ประชุมรับทราบในแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระนัน้ จะใช้ระบบ 1 หุ้น มี 1 เสียง และไม่ใช้ 
Cumulative Voting  ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมด้วยตนเองสามารถออกเสียง เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง อยา่ง
ใดอยา่งหนึง่ส าหรับแตล่ะวาระในบตัรลงคะแนนที่แจกให้โดยจะมีตวัเลขก ากบัวาระไว้ที่มมุซ้ายบน ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะ
ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ ถือหุ้นนัน้ บริษัทฯ จะบนัทึกคะแนน เห็นด้วย หรือ 
ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ ถือหุ้นนัน้ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ถ้าไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่
เห็นชอบ หรือ งดออกเสียง ให้ถือว่า ผู้ ถือหุ้นเห็นชอบตามที่ประธานในที่ประชุมเสนอ การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 
เจ้าหน้าที่จะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามที่ท่านได้ลงคะแนนเสียงไว้ในบตัรลงคะแนนและคะแนนเสียง
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ตามบตัรเสีย (ถ้ามี) ในแต่ละวาระหกัออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนัน้ๆ คะแนนเสียงนอกเหนือจาก
คะแนนเสยีงไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง หรือบตัรเสยีดงักลา่ว จะนบัเป็นคะแนนเสยีงที่เห็นด้วยในวาระนัน้ๆ   

 อนึง่ การนบัคะแนนเสียงตามวาระการประชมุที่ก าหนดไว้ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้แบ่งเป็น 2 
ประเภท ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ได้แก่ 

1.  วาระท่ีต้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
ได้แก่วาระที่ 2, 3, 4 และ 6 ซึง่บริษัทฯ จะค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนบัเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นซึง่มีสิทธิออกเสียงที่
ออกเสยีงเห็นด้วย และไมเ่ห็นด้วยเทา่นัน้ โดยไมร่วมคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นท่ีงดออกเสยีง 

 ทัง้นี ้ส าหรับวาระที่ 4 คะแนนเสียงจะเป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 17 (3) ซึ่งระบุว่า บุคคลที่
ได้รับคะแนนสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ได้รับเลอืกตัง้เป็นกรรมการเทา่จ านวนกรรมการท่ีจะพงึมี หรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ 

2.  วาระที่ต้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุ ได้แก่วาระท่ี 5 ซึง่บริษัทฯ จะค านวณฐานคะแนนเสยีง โดยนบัเสยีงของผู้ ถือหุ้นทัง้หมดที่มาประชมุ 

 นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode มาช่วยในการรวบรวมผลคะแนนในการประชุมครัง้นี  ้เพื่อ
อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

 เพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้ตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงได้ขอให้คนกลางที่เป็น
อิสระ หรือ Inspector ได้แก่ นางสาววริษฐา จิตรวุฒิโชติ จากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จ ากัด เป็นผู้ตรวจสอบการ         
นบัคะแนนเสียงและได้เรียนเชิญผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉันทะ จ านวน 2 ท่าน เข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจสอบการนบัคะแนน
เสยีง แตไ่มป่รากฏวา่ มีผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจสอบการนบัคะแนนเสยีงด้วยแตอ่ยา่งใด 

 นายไพศาล ได้แจ้งตอ่ที่ประชมุเพิ่มเตมิวา่ ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสทิธิเข้าร่วม
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 เมื่อวนัท่ี 12 มีนาคม 2562 บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียน จ านวน 2,226,383,180 บาท (สอง
พันสองร้อยยี่สิบหกล้านสามแสนแปดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว จ านวน 
2,188,504,922 บาท (สองพนัหนึง่ร้อยแปดสิบแปดล้านห้าแสนสีพ่นัเก้าร้อยยี่สบิสองบาทถ้วน) และมีผู้ ถือหุ้น จ านวน 12,241 
ราย โดยการประชุมในครัง้นี ้ในขณะที่ท าการเปิดประชุมมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะมาประชุมรวมทัง้สิน้ 359 ราย นบัหุ้น
รวมกนัได้ 1,840,858,381 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.1149 ของหุ้นที่ออกจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ซึ่งมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับ
มอบฉนัทะมาประชุมไมน้่อยกว่า 25 รายและมีหุ้นนบัรวมกนัไม่น้อยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด ครบ
เป็นองค์ประชุมตามข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 34 จึงขอเรียนเชิญ ดร.พิสิฐ ลีอ้าธรรม ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ 
เปิดการประชมุสามญั ผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ของบริษัทฯ ตอ่ไป 

 ประธานฯ  กล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะทุกท่านที่ได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น
ประจ าปี 2562 ของบริษัทฯ พร้อมทัง้แนะน ากรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้คือ  

  

1. นายทองมา  วจิิตรพงศ์พนัธุ์ รองประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร และ         
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ 

2. นางสพุตัรา เปา้เป่ียมทรัพย์ กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ 
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3. นายปิยะ ประยงค์  กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร 

4. นายประเสริฐ แตด่ลุยสาธิต กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร  

5. นายวเิชียร เมฆตระการ กรรมการบริษัท  และกรรมการบริหาร 

6. นางรัตนา พรมสวสัดิ์ กรรมการบริษัท และกรรมการบรรษัทภิบาล 

7. ดร. ปิยสวสัดิ ์อมัระนนัทน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

8. ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกลุ ประธานกรรมการบริหารความเสีย่งระดบัองค์การ, กรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการอิสระ 

9. นายวีระชยั งามดีวิไลศกัดิ ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ, 
กรรมการบริหารความเสีย่งระดบัองค์การ และกรรมการอิสระ  

10. ดร. อนสุรณ์ แสงนิ่มนวล ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล, กรรมการสรรหาและพจิารณา
คา่ตอบแทน  และกรรมการอิสระ 

11. นายอนวุฒัน์ จงยินดี กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ 

12. ศาสตราจารย์ นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา กรรมการอิสระ 

  โดยกรรมการของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมครัง้นี ้มีจ านวน 13 ท่าน จากกรรมการทัง้หมด จ านวน 13 
ทา่น ซึง่คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทัง้หมด  

ประธานฯ ได้แนะน าผู้บริหารซึ่งด ารงต าแหน่งสงูสดุในด้านต่างๆ ได้แก่ นางสาวสุภรณ์ ตรีวิชยพงศ์ 
รักษาการรองกรรมการผู้ จัดการใหญ่ สายงานการเงินกลุ่ม, นายแพทย์กฤตวิทย์ เลิศอุตสาหกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บริษัท โรงพยาบาลวิมตุ โฮลดิง้ จ ากดั, ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด คือ นางสาว
วรรณาพร จงพีรเดชานนท์ และยงัมีที่ปรึกษากฎหมายในการประชุมผู้ ถือหุ้นในครัง้นี  ้คือ นางสาววริษฐา จิตรวฒุิโชติ จาก
บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จ ากดั ซึ่งจะท าหน้าที่เป็น “คนกลางที่เป็นอิสระ” หรือ “Inspector” ร่วมในการประชุมครัง้นี ้
ด้วย 

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชมุพิจารณาโดยเรียงตามล าดบัระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี  ้

 

ระเบียบวาระที่ 1  พิจารณารับทราบรายงานประจ าปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการ
ด าเนินงานในรอบปี 2561     

ประธานฯ มอบหมายให้นางสพุตัรา เปา้เป่ียมทรัพย์ กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร และรองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม เป็นผู้น าเสนอในวาระนี ้นางสพุตัราได้รายงานต่อที่ประชุมถึงผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 
2561 โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้

ผลประกอบการธุรกิจพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ ยอดขายในปี 2561 มีมูลค่า 51,101 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 
ร้อยละ 7.50 เมื่อเทียบกบัปี 2560 (ปี 2560 บริษัทฯ มียอดขายจ านวน 47,536 ล้านบาท) โดยยอดขายสว่นใหญ่มาจากกลุม่
แนวราบอนัเป็นผลมาจาก Digital Marketing Approach ส่วนรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์มีมูลค่า 44,901 ล้านบาท 
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เพิ่มขึน้ร้อยละ 2.20 เมื่อเทียบกบัปี 2560 (ปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ จ านวน 43,935 ล้านบาท) 
โดยรายได้สว่นใหญ่มาจากรอบโอนกรรมสทิธ์ิของกลุม่อาคารชดุ     

 ในสว่นของก าไรสทุธินัน้ บริษัทฯ มีก าไรสทุธิสว่นของบริษัทใหญ่ จ านวน 6,022 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 
2560 ร้อยละ 10.40  (ปี 2560 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิ จ านวน 5,456 ล้านบาท) ทัง้นี ้ มีผลมาจากการเพิ่มขึน้ของรายได้กลุ่ม
อาคารชดุ และการบริหารคา่ใช้จ่ายในการขาย และบริหารได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

ค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการปี 2561 

หากเปรียบเทียบผลงานปี 2561  กับปี 2560 รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มขึน้ร้อยละ 2.20 
จากจ านวน 43,935 ล้านบาทในปี 2560 เป็น 44,901 ล้านบาทในปี 2561 ทัง้นี ้เนื่องมาจากการรับรู้รายได้รายได้ของกลุ่ม
อาคารชดุเป็นหลกั      

ส่วนต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึน้ร้อยละ 2.10 จากจ านวน 28,222 ล้านบาทในปี 2560 เป็น 
28,815 ล้านบาทในปี 2561 โดยสดัสว่นต้นทนุขายคิดเป็นร้อยละ 64.20 เมื่อเทียบกบัรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ ทัง้นี ้
การท่ีสดัสว่นต้นทนุขายไมเ่ปลีย่นแปลงมากนกั มีผลเนื่องมาจากการบริหารและควบคมุต้นทนุได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  

คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลงร้อยละ 1.20 จากจ านวน 8,537 ล้านบาทในปี 2560 เป็น 8,430 
ล้านบาท ในปี 2561 โดยมีผลมาจากค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัค่าจ้างที่ปรึกษาที่มีจ านวนลดลง ในขณะที่ต้นทุนทางการเงินลดลง 
เนือ่งจากอตัราดอกเบีย้เงินกู้ยืมถวัเฉลีย่ลดลงจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ ระยะยาวที่มีดอกเบีย้สงู   

ในสว่นของก าไรสทุธินัน้ บริษัทฯ มีก าไรสทุธิ จ านวน 6,022 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2560 ร้อยละ 10.40 
(ปี 2560 บริษัทฯ มีก าไรสทุธิ จ านวน 5,456 ล้านบาท) ทัง้นี ้ มีผลมาจากการเพิ่มขึน้ของรายได้กลุม่อาคารชดุและการบริหาร
คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารได้อยา่งมีประสทิธิภาพ รวมถึงบริหารต้นทนุทางการเงินและภาษีเงินได้ได้ดีขึน้ 

ในส่วนของปัจจัยบวกที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ ได้แก่ การพัฒนาระบบขนส่งรถไฟฟ้า 10 สาย, การ
ขยายตวัของโครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (“EEC”), กฎหมายภาษีที่ดินใหม่ ที่จะมีผลเร่ิมใช้บงัคบัใน
วนัที่ 1 มกราคม 2563 ฯลฯ ในขณะที่ปัจจยัลบที่จะมีผลต่อบริษัทฯ ได้แก่ ระดบัหนีส้ินของภาคครัวเรือน (Household Debt 
Ratio), นโยบาย LTV ใหม่ ที่มีผลบงัคบัใช้เมื่อวนัที่ 1 เมษายน 2562, นโยบายจากการเลือกตัง้ในการปรับอตัราค่าแรงขัน้ต ่า
จาก 300 บาท/วนั เป็น 400 บาท/วนั, กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ เร่ืองการเพิ่มสิทธิการจ่ายค่าชดเชย 400 วันให้
ลกูจ้างที่มีอายงุาน 20 ปีขึน้ไป ฯลฯ 

ส าหรับยอดรอรับรู้รายได้ (Backlog) ของบริษัทฯ ณ สิน้ปี 2561 มีจ านวนรวมทัง้สิน้ 33,233 ล้านบาท 
โดยเป็น Backlog ที่จะรับรู้รายได้ในปี 2562 จ านวน 21,638 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยโครงการทาวน์เฮ้าส์ จ านวน 3,724 
ล้านบาท, บ้านเดี่ยว จ านวน 2,304 ล้านบาท, อาคารชุด Value จ านวน 9,756 ล้านบาท และ Premium จ านวน 5,855 ล้าน
บาท 

ส าหรับโครงการของบริษัทฯ ที่เปิดในปี 2561 มีจ านวนทัง้สิน้ 55 โครงการ มลูค่ารวม 53,502 ล้านบาท 
โดยแบ่งเป็นโครงการทาวน์เฮ้าส์ จ านวน 35 โครงการ มลูค่ารวม  21,318 ล้านบาท, บ้านเดี่ยว จ านวน 9 โครงการ มลูค่ารวม 
10,297 ล้านบาท, อาคารชดุ Value จ านวน 7 โครงการ มลูค่ารวม 13,075 ล้านบาท และ Premium จ านวน 4 โครงการ มลูค่า 
8,812 ล้านบาท 
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ในปี 2562 บริษัทฯ มีแผนเปิดโครงการใหม่ จ านวน 55 โครงการ มูลค่ารวม 68,100 ล้านบาท โดย
แบ่งเป็นโครงการทาวน์เฮ้าส์ จ านวน 28 โครงการ มูลค่ารวม 26,500 ล้านบาท, บ้านเดี่ยว จ านวน 12 โครงการ มูลค่ารวม 
12,100 ล้านบาท, อาคารชุด Value จ านวน 11 โครงการ มูลค่ารวม 20,900 ล้านบาท  และ Premium จ านวน 4 โครงการ 
มลูคา่รวม 8,600 ล้านบาท 

ส าหรับโครงการ Highlight ที่ เปิดในปี 2561 ประเภท ทาวน์เฮ้าส์ ได้แก่  โครงการพฤกษาวิลล์
รามค าแหง-วงแหวน, โครงการพาทิโอ รามค าแหง-วงแหวน ประเภทบ้านเดี่ยว ได้แก่ โครงการภสัสร สรงประภา, โครงการ 
ภสัสร รามค าแหง ราษฎร์พฒันา ประเภทอาคารชดุ Value ได้แก่ โครงการเดอะทรี ดินแดง, โครงการพลมั คอนโด รังสติ อไลฟ์ 
และ Premium ได้แก่ โครงการเดอะ รีเสร์ิฟ สาทร และโครงการแชปเตอร์ ทองหลอ่ 25 เป็นต้น 

ส่วนโครงการ Highlight ที่จะเปิดในปี 2562 ในช่วงไตรมาสที่ 1 ได้แก่ โครงการพาทิโอ พระราม 9 – 
พฒันาการ ซึ่งมีมลูค่าโครงการ 500 ล้านบาท ไตรมาสที่ 2 ได้แก่ โครงการ CHAPTER เจริญนคร ริเวอร์ไซด์ มูลค่าโครงการ 
4,500 ล้านบาท และโครงการภัสสร ร่มเกล้า รามค าแหง มูลค่าโครงการ 2,400 ล้านบาท ไตรมาสที่3 ได้แก่ โครงการเดอะ 
คอนเนค ดอนเมือง  มลูคา่โครงการ 1,400 ล้านบาท และไตรมาสที่ 4 ได้แก่ โครงการ IVY  มลูคา่โครงการ 3,800 ล้านบาท  

ส าหรับเปา้หมายด้านยอดขายในปี 2562 ประมาณการเติบโตร้อยละ 5.70 ที่จ านวน 54,000 ล้านบาท 
สว่นด้านรายได้ประมาณการเติบโตร้อยละ 4.70 ที่จ านวน 47,000 ล้านบาท  

ส าหรับความคืบหน้าการกอ่สร้างโรงพยาบาลวิมตุ ณ สิน้เดือนมีนาคม 2562 การก่อสร้างอาคารในสว่น
ใต้ดินใกล้แล้วเสร็จ และคาดว่าจะเร่ิมก่อสร้างตัวอาคาร 18 ชัน้ในเดือนพฤษภาคม 2562  และคาดว่าจะสามารถเปิด
ด าเนินงานในไตรมาส 4 ปี 2563 โดยขณะนีบ้ริษัทฯ ได้นายแพทย์กฤตวิทย์ เลิศอตุสาหกูล อดีตผู้บริหารของเครือโรงพยาบาล
กรุงเทพ ซึง่มีประสบการณ์ด้านการบริหารโรงพยาบาลมาเป็นระยะเวลานาน มาช่วยในการวางแผนการด าเนินงาน และในช่วง
ก่อนเปิดด าเนินการ โรงพยาบาลวิมุตได้เปิดบริการคลีนิคบ้านหมอวิมุต ที่รังสิตคลอง 3 ซึ่งเป็นโครงการน าร่องในด้านการ
รักษาพยาบาลให้เข้าถึงแหลง่ชมุชนก่อนท่ีโรงพยาบาลจะเปิดด าเนินการ  

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร. ปิยสวัสดิ์ อมัระนันทน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ โดย ดร. ปิยสวสัดิ์ รายงานต่อที่ประชุมว่า ในรอบปี 2561 ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบ ได้
ปฏิบตัิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามกฏบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีสาระส าคญั
สรุปได้ดงันี ้

1. การให้ความเห็นชอบต่องบการเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีการ
รายงานทางการเงินถกูต้องตามมาตรฐานการบญัชี และมีการเปิดเผยข้อมลูในงบการเงินอยา่งเพียงพอ 

2. การสอบทานระบบการควบคมุภายในและการบริหารความเสีย่งในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้สอบทานระบบการควบคมุภายในและการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายในท่ีจดัท าโดย
ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และรายงานผลการตรวจสอบท่ีจดัท าโดยที่ปรึกษาภายนอก ตามแผนงานตรวจสอบท่ีก าหนดไว้
ในปี 2561 และมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ โดยไม่พบ
จดุออ่น หรือข้อบกพร่องในระบบการควบคมุภายในท่ีเป็นสาระส าคญั  
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นอกจากนีใ้นปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดบัองค์การ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน โดยมุ่งที่จะพัฒนากระบวนการ
บริหารความเสีย่งและการตรวจสอบ ให้มีประสทิธิภาพ และประสทิธิผลมากยิ่งขึน้ 

3. การก ากบัดแูลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิหน้าที่ใน
การก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานของหนว่ยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และมีความเห็นวา่ หนว่ยงานตรวจสอบภายในมีการ
ปฏิบตัิงานอยา่งเป็นอิสระ มีประสทิธิภาพและประสทิธิผลที่เพียงพอ 

4. การสอบทานวิธีการปฏิบัติในการเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกัน โดยคณะกรรมการตรวจสอบ             
มีความเห็นว่า การเข้าท ารายการเก่ียวโยงกันในระหว่างปี เป็นรายการที่เกิดขึน้ตามปกติของธุรกิจ และ/หรือ เป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ของบริษัทฯ รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมลูอยา่งเพียงพอ 

5. การสอบทานการปฏิบัติงานตามกฎหมาย โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ในการ
ก าหนดให้มีการสอบทานและติดตามการด าเนินการตามกฎหมาย โดยฝ่ายตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความ
มัน่ใจในเร่ืองการก ากับดแูลให้การปฏิบตัิงานเป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งบริษัทฯ ได้ปฏิบตัิงานเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
โดยไม่พบข้อบ่งชีท้ี่ท าให้เช่ือว่า บริษัทฯ มีเจตนาที่จะละเว้นไม่ปฏิบัติตาม และ/หรือ มีการด าเนินการใดๆ ที่ขัดแย้งกับ
ข้อก าหนดของกฎหมายที่มีสาระส าคญั  

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงระดบัองค์การ 
ชีแ้จงรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดบัองค์การ โดย ดร. ประสาร รายงานต่อที่ประชุมว่า ในรอบปี 2561 ที่
ผ่านมาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดบัองค์การ ได้ปฏิบตัิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ
ตามกฎบตัรของคณะกรรมการบริหารความเสีย่งระดบัองค์การ โดยมีสาระส าคญัสรุปได้ดงันี ้

1. ให้ข้อเสนอแนะต่อการก าหนดนโยบาย กลยทุธ์และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงระดบัองค์การ 
ดงันี ้ 

ก) พิจารณาประเด็นความเสี่ยงที่ส าคัญและแนวทางการก าหนดดัชนีชีว้ ัดความเสี่ยง  พร้อม
มาตรการจัดการความเสี่ยงประจ าปี  2562 เพื่อน าไปใช้ในการติดตามสถานะความเสี่ยงที่ผ่านการประเมินโดยคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงและผู้บริหารระดบัสูง และติดตามความคืบหน้าของแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อลด
ผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ ตอ่ไป 

ข) พิจารณาให้ความเห็นการปรับปรุงเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงระดบัองค์การ โดยเกณฑ์การ
ประเมินความเสี่ยงครอบคลมุทัง้ในมิติของโอกาสเกิดและผลกระทบใน 7 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการเงิน ด้านการส่งมอบ
ผลิตภณัฑ์ให้กับลกูค้า ด้านช่ือเสียง/ภาพลกัษณ์ ด้านกฎหมายและข้อก าหนด ด้านพนกังาน ด้านการด าเนินงาน และด้าน
ความปลอดภยั โดยใช้เป็นเคร่ืองมือในการประเมินระดบัความเสี่ยงเพื่อการจดัล าดบัความส าคญัความเสี่ยงที่เกิดขึน้  และ
เพื่อให้การบริหารจดัการความเสีย่งของกลุม่บริษัทฯ เป็นไปอยา่งเหมาะสมและมีประสทิธิภาพ 

ค) พิจารณาให้แนวทางการบริหารความเสี่ยงเร่ืองระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ
กลุม่บริษัทฯ โดยตระหนกัถึงความส าคญัในเร่ืองการรักษาความสามารถในการด าเนินธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ ในสถานการณ์
ฉกุเฉินเพื่อให้สามารถสง่มอบสินค้าและบริการตอ่ลกูค้าและคูค้่าได้อย่างต่อเนื่อง ทัง้นี ้คณะกรรมการบริหารความเสีย่งระดบั
องค์การได้สนับสนุนให้มีการจัดท าแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจทัง้ในระดับองค์การและระดับหน่วยธุรกิจ พร้อม
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ก าหนดให้มีการฝึกซ้อมในแต่ละสถานการณ์เป็นประจ าทกุปี รวมถึงสนบัสนนุให้มีการพฒันาระบบเพื่อเตรียมการขอรับรอง
ระบบ ISO 22301 มาตรฐานการบริหารจดัการความตอ่เนื่องทางธุรกิจ 

2. สอบทานแผนจดัการความเสี่ยงของฝ่ายจัดการ รวมทัง้ กระบวนการบริหารความเสี่ยงในภาพรวม
ขององค์การ โดยให้ความเห็นต่อความเหมาะสมของแผนบริหารความเสี่ยงและตวัชีว้ดัความเสี่ยงที่ส าคญั  (KRI : Key Risk 
Indicator) ที่จะส่งสญัญาณให้บริษัทฯ รับทราบล่วงหน้าถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้ เพื่อปรับแผนการบริหารความเสี่ยงให้มี
ความเหมาะสมตอ่สถานการณ์ปัจจุบนั ยกตวัอยา่งเช่น ความเสี่ยงจากการสรรหาที่ดิน ความเสีย่งเร่ืองการจดัซือ้จดัจ้าง โดย
จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมด้วยตนเอง  (Risk and Control Self Assessment : RCSA) ตลอดจนให้
ความส าคญัในเร่ืองความปลอดภยัในงานก่อสร้าง โดยสง่เสริมให้มีการก าหนดมาตรการ หรือแนวทางเพื่อสร้างความตระหนกั
รู้ (Awareness) เร่ืองความปลอดภยัในการปฏิบตัิงานเพื่อกระตุ้นให้เกิดจิตส านกึในเร่ืองความปลอดภยั (Safety Mindset) ใน
องค์กร แก่พนกังานของกลุม่บริษัทฯ และคูค้่าทกุราย ทัง้นี ้ยงัรวมถึงการพิจารณาความเสีย่งที่เกิดขึน้ใหมพ่ร้อมให้ค าเสนอแนะ
ที่เป็นประโยชน์ ยกตวัอยา่งเช่น ความเสีย่งด้านกฎหมายเร่ืองการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน(ผงัส)ี ของกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์จากสถานการณ์การขยายตลาดอสงัหาริมทรัพย์ไปยังกลุ่มลูกค้าจีน  ความเสี่ยงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึง่น าไปใช้สนบัสนนุการก าหนดกลยทุธ์ระยะยาวขององค์การ ฯลฯ 

3. รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีวาระการ
รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการชดุย่อย ซึ่งรวมถึง คณะกรรมการบริหารความเสีย่งระดบัองค์การ ได้รับการบรรจุ
เป็นวาระประจ าของการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทุกไตรมาสๆ ละ 1 ครัง้รวมทัง้สิน้ 4 ครัง้ในรอบ 1 ปี โดยประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยงระดบัองค์การ เป็นผู้ รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท และเลขานกุารคณะกรรมการบริหารความ
เสีย่งระดบัองค์การ เป็นผู้รายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบอยา่งตอ่เนื่อง 

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร. อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล ชีแ้จงรายงาน
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล โดยดร. อนสุรณ์ รายงานตอ่ที่ประชมุวา่ ในรอบปี 2561 ที่ผา่นมา คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ได้
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามกฏบัตรของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล โดยมี
สาระส าคญัสรุปได้ดงันี ้

1. ปรับปรุงคูม่ือจรรยาบรรณ นโยบายและมาตรการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ นโยบายการก ากบัดแูล
กิจการ รวมถึงการก าหนดแนวทางการด าเนินงานของหนว่ยงานก ากบัดแูลกิจการท่ีดี เพื่อให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปด้วยความ
รับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม 

2. เสนอหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ต่อคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร 
ก ากบัดแูลให้มีการสือ่สารและมีกลไกในการปฏิบตัิจริงและขบัเคลือ่นในทิศทางเดียวกนั 

3. สนบัสนุนให้คู่ค้าของบริษัทฯ สมคัรเข้าร่วมโครงการแนวร่วมของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทจุริต หรือ CAC 

บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 
(Collective Action Coalition) เมื่อวนัที่ 1 กุมภาพนัธ์ 2560 และได้รับการรับรองจากโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชน
ไทยในการตอ่ต้านการทจุริตแล้วเมื่อวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2560 โดยมีผลรับรอง 3 ปี จนถึงวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2563 

บริษัทฯ ได้รับรางวลัประกาศเกียรติคณุจรรยาบรรณดีเดน่หอการค้าไทยประจ าปี 2561 “ธุรกิจไทยเทไ่ด้
ด้วยจรรยาบรรณ” รวมทัง้มีการจดังาน CG Day 2018 “ชาวพฤกษา...ใสใ่จคณุธรรม ท าความดี” โดยสง่เสริมให้ผู้บริหาร และ
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พนกังานร่วมกนัท าความดี ทัง้ในการท างาน และการด าเนินชีวิตประจ าวนัตามหลกัธรรมาภิบาล โดยมีการจดังานที่ส านกังาน
ใหญ่ อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก และโรงงานพรีคาสท์ ล าลกูกา และนวนคร 

นอกจากนี ้บริษัทฯ มีการอบรม เพื่อสง่เสริมวฒันธรรมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ดงันี ้

1. ปฐมนิเทศพนกังานใหมใ่นหลกัสตูร จรรยาบรรณของพฤกษา 

2. อบรมพนกังานโครงการ (Site Visit) เพื่อสร้างความตระหนกัถึงความส าคญัของธรรมาภิบาล และ
การตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ โดยในปี 2561 บริษัทฯ มีการจดักิจกรรมรวมทัง้สิน้ 5 ครัง้ 

3. อบรมหลกัสตูร การบริหารจัดการระบบบ าบัดน า้เสีย และหลกัสตูรกลยุทธ์การสืบสวน สอบสวน
ข้อเท็จจริง เพื่อให้ผู้ เก่ียวข้องปฏิบตัิงานได้อยา่งถกูต้อง และเกิดประสทิธิภาพสงูสดุ 

4. จัดเสวนาการก ากับดูแลโครงการ และถอดบทเรียนจากข้อร้องเรียนและการสอบสวนข้อเท็จจริง
ให้กบัเจ้าหน้าที่โครงการ 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้เน้นย า้นโยบายงดให้ งดรับของขวญัในช่วงเทศกาล และในโอกาสอื่นใด (No Gift 
Policy) รวมถึงมีการสื่อสารให้นายหน้า คู่ค้า และสถาบนัการเงินทราบ และขอความร่วมมือในการงดให้ของขวญั ของก านลั 
ฯลฯ ในช่วงเทศกาลปีใหม ่และเทศกาลอื่นๆ ด้วย 

ส าหรับช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียน/แจ้งเบาะแส/ขอความเป็นธรรม บริษัทฯ มีช่องทางต่างๆ รวมทัง้ 
Website และ @ Line ซึง่เป็นช่องทางที่ได้ผล สามารถรับเร่ืองร้องเรียนได้อยา่งรวดเร็ว และมีประสทิธิภาพ อีกทัง้ มีการสือ่สาร
การแจ้งข้อมูลการร้องเรียนใน TOR สญัญา และเอกสารลงทะเบียนที่ดิน เพื่อเป็นช่องทางการแจ้งเบาะแส และรับทราบ
นโยบายการบริหารงานอยา่งมีธรรมาภิบาล   

ในเร่ือง CSR บริษัทฯ มีแนวทางเร่ืองความรับผิดชอบตอ่สงัคมให้ความร่วมมือช่วยเหลอื สนบัสนนุ และ
อาสาท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสงัคมเสมอมา ในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ด าเนินการดูแลชุมชน สงัคม และ
สิง่แวดล้อม ผา่นกิจกรรมตา่งๆ โดยแบง่ออกเป็น 3 ด้าน คือ 

1) ด้านการศึกษาและพฒันาเยาวชน อาทิเช่น โครงการ Pruksa Innovation Learning Center ปีที่ 9, 
การสนบัสนนุสถานท่ีแสดงผลงานด้านวิชาการของนกัศกึษา ฯลฯ  

2) ด้านจริยธรรมและคุณธรรม อาทิเช่น โครงการ ธรรมะ...สร้างสุข ปีที่ 5, กิจกรรมท าบุญตักบาตร 
เนื่องในเทศกาลส าคญั ฯลฯ 

3) ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีการเช่ือมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 อาทิเช่น โครงการ พฤกษา จิตอาสา บริจาคโลหิต ปีที่ 11, โครงการ Pruksa 
Community Care ปีที่ 2, โครงการสนบัสนนุสนิค้าชมุชนเพื่อสร้างรายได้ที่ยัง่ยืน ปีที่ 2, โครงการ สร้างงานอาชีพผู้พิการ ปีที่ 5, 
โครงการ 60+ Earth hour 2018, โครงการ พฤกษา ปลกูป่าในใจคนตามศาสตร์พระราชา ฯลฯ 

ส าหรับรางวัลและเกียรติยศ CSR ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ รับรางวัลจากองค์กรต่างๆ เช่น Set 
Sustainability Award 2018 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยมีการเลื่อนระดบัจากประเภท Rising Star เป็นประเภท Out Standing, 
Thailand Sustainability Investment 2018 (THIS) ต่ อ เนื่ อ ง เป็ น ปี ที่  3, Sustainability Report Award 2018 ป ระ เภ ท 
Recognition ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3, Certificate of ESG 100 Company ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3, SD Report โดยได้รับการรับรองจาก 
GRI ตอ่เนื่องเป็นปีที่ 3 เป็นต้น 
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ประธานฯ มอบหมายให้ นายวีระชยั งามดีวิไลศกัดิ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
ชีแ้จงรายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยนายวีระชัย รายงานต่อที่ประชุมว่า ในรอบปี 2561 ที่
ผ่านมา คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ปฏิบตัิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ
ตามกฏบตัรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน โดยมีสาระส าคญัสรุปได้ดงันี ้

1. การปรับปรุงโครงสร้าง บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน) และพิจารณาผู้บริหารเข้าด ารง
ต าแหนง่ตามโครงสร้าง 

2. การสรรหาผู้ทรงคณุวฒุิ และมีความสามารถ มาร่วมเป็นกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท 

3. การจดัท า Succession Plan ส าหรับผู้บริหารระดบัสงู 

4. การจดัท าแผนการพฒันาผู้บริหาร และกรรมการบริษัทท าหน้าที่เป็น Mentor ให้กบัผู้บริหารระดบัสงู 

5. การจัดท า Board Initiative Plan และด าเนินการตามแผนงานเพื่อพฒันาพฤกษาทัง้ด้านการสร้าง 
กลยทุธ์ทางธุรกิจ และการพฒันาสูค่วามยัง่ยืน 

6. การปรับปรุงระบบการให้รางวลัและผลตอบแทนผู้บริหารระดบัสงู และ พนกังานให้สอดคล้องกับ
แผนกลยทุธ์ในการสร้างการเติบโต และการพฒันาเพื่อยกระดบั Professionalism 

7. การพิจารณา Pruksa Top Leader & Talent Review 2018 เป็นการพฒันาผู้บริหารเพื่อเตรียมความ
พร้อมส าหรับองค์กรในอนาคต (Succession Plan) และสร้างแนวทางในการสรรหา พฒันา และรักษาพนกังาน และผู้บริหารที่
มีคณุภาพ และมีศกัยภาพทัง้ปัจจบุนัและในอนาคต เพื่อสร้างความยัง่ยืนในการด าเนินกิจการของบริษัทในอนาคตตอ่ไป 

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี
ค าถาม หรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น  ประธานฯ จึงสรุปว่า ที่ประชุมได้รับทราบรายงานประจ าปี และรายงานของ
คณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัผลการด าเนินงานในรอบปี 2561  

 

ระเบียบวาระที่ 2  พิจารณาอนุมัติงบการเงนิของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2561 

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิงบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ   
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนุญาตและได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่สง่มาด้วย 2 ของหนงัสือเชิญประชุม และในรายงาน
ประจ าปี 2561 ซึง่ได้สง่ไปยงัผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมก่อนหน้านีแ้ล้วและขอให้นางสพุตัรา เป้าเป่ียมทรัพย์ กรรมการ
บริษัท, กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ สรุปประเด็นส าคญัให้ที่ประชมุได้รับทราบ  

นางสพุตัรา น าเสนอสรุปประเด็นส าคญัของงบการเงินของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมทราบ โดยมีสาระส าคญั
สรุปได้ว่า ในปี 2561 สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ อยู่ที่จ านวน 81,845 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีที่ผ่านมาร้อยละ 13.30 จากการ
เติบโตอย่างต่อเนื่องของมูลค่าอสงัหาริมทรัพย์ที่อยู่ในระหว่างการพฒันา (ปี 2560 สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ อยู่ที่จ านวน 
72,244 ล้านบาท)  

ในสว่นของโครงการท่ีอยูร่ะหวา่งด าเนินการพฒันา (Active Projects) ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 มีอยู่
ทัง้หมด จ านวน 187 โครงการ ซึง่มีมลูคา่สว่นท่ีเหลอืขายรวม จ านวน 100,470 ล้านบาท  โดยแบง่เป็นโครงการแนวราบ (Low 
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rise) จ านวน 157 โครงการ มูลค่ารวม จ านวน 76,289 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 75.90 ของมูลค่าโครงการทัง้หมด และ
เป็นโครงการแนวดิ่ง (High rise) จ านวน 30 โครงการ มลูคา่รวมจ านวน 24,181 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 24.10 ของมลูคา่
โครงการทัง้หมด 

ในส่วนของหนีส้ินและสว่นของผู้ ถือหุ้นจะพบว่า ณ สิน้ปี 2561 บริษัทฯ มีหนีส้ิน จ านวน 39,971 ล้าน
บาท และสว่นของผู้ ถือหุ้น จ านวน 41,874 ล้านบาท ซึง่จะเห็นได้วา่ สว่นของผู้ ถือหุ้นเติบโตอยา่งแข็งแกร่งจากผลประกอบการ
ของบริษัทฯ ในขณะท่ีหนีส้นิมีจ านวนเพิ่มขึน้จากการกู้ยืมเพื่อน ามาใช้ในการพฒันาโครงการเพิ่มขึน้  

ขณะทีอ่ตัราสว่นหนีส้ินตอ่ทนุ (D/E ratio) และอตัราสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่ทนุ (IBD ratio) ของ
บริษัทฯ ยงัอยู่ในอตัราสว่นที่ดีจากการบริหารจดัการหนีส้นิได้อยา่งมีประสิทธิภาพ โดย ณ สิน้ปี 2561 อตัราสว่นหนีส้ินต่อทนุ 
อยูท่ี่ 0.97 เทา่ และ อตัราสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่ทนุอยูท่ี่ระดบั 0.66 เทา่ 

ทัง้นี ้หากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะอนมุตัิงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัทแล้ว จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี
ค าถาม หรือความคิดเห็นเป็นอยา่งอื่น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชมุลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน 

 

หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จสิน้แล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล ร าพรรณ์ เลขานกุารบริษัท แถลงผล
การนบัคะแนนเสียงเป็นดงันี ้เห็นด้วย จ านวน 1,841,231,230 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ไม่มีเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงด
ออกเสยีงจ านวน 1,677,200 เสยีง โดยไมม่ีบตัรเสยีส าหรับการลงคะแนนในวาระนี ้นายไพศาลจึงกลา่วสรุปเป็นมติดงันี ้

 

มติที่ประชมุ :  ที่ประชมุลงมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิงบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2561 ตามเสนอ  

 

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลของ
บริษัทฯ ประจ าปี 2561 

 ประธานฯ มอบหมายให้นางสพุตัรา เปา้เป่ียมทรัพย์ กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร และรองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ เป็นผู้น าเสนอในวาระนี ้นางสพุตัรา น าเสนอตอ่ที่ประชมุวา่ ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2562 
เมื่อวนัที่ 21 กุมภาพนัธ์ 2562 อนมุตัิการจัดสรรก าไรสทุธิจากผลการด าเนินงานและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ประจ าปี 
2561 ดงันี ้

- ทนุส ารองตามกฎหมาย จ านวน 0.00 บาท (เนื่องจากบริษัทฯ ได้จดัสรรเงินส ารองตามกฎหมาย
ครบตามจ านวนที่กฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทฯ ก าหนดแล้ว) 

- เงินปันผลหุ้นสามญั จ านวน 3,392,182,629.10 บาท (สามพนัสามร้อยเก้าสิบสองล้านหนึ่งแสน
แปดหมื่นสองพนัหกร้อยยี่สบิเก้าบาทสบิสตางค์) 
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(หุ้นละ 1.55 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.33 ของก าไรสทุธิจากจากงบการเงินรวมในปี 2561 เทียบกบัหุ้นละ 
2.09 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.78 ของก าไรสทุธิจากงบการเงินรวมในปี 2560) 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลไปแล้วในอตัราหุ้นละ 0.55 บาท ในการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลเมื่อวนั

ศกุร์ที่ 7 กนัยายน 2561 จึงคงเหลือเงินปันผลส าหรับปี 2561 ที่จะจ่ายในครัง้นี ้ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายเงิน

ปันผลจากก าไรสทุธิจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยก าหนดวนั

ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (“Record Date”) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวนัองัคารที่ 12 มีนาคม 2562 และก าหนดจ่ายเงินปันผล

ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในวนัพธุที่ 22 พฤษภาคม 2562  

 บริษัทฯ มีนโยบายจะจ่ายเงินปันผลประจ าปีให้แก่ผู้ ถือหุ้นปีละ 2 ครัง้ ในอตัรารวมแล้วไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 
50 จากก าไรสทุธิของผลการด าเนินงานของกลุม่บริษัทฯ (จากงบการเงินรวม) ภายหลงัจากหกัทนุส ารองต่างๆ ตามกฎหมาย
ทัง้หมดแล้ว ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินก าไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ  และ
เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง   

ทัง้นี ้หากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะอนมุตัิงดการจดัสรรก าไรสทุธิเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย เนื่องจากมีทนุ
ส ารองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว และอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561 ดงักลา่ว จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมาก
ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชมุวา่ จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ 

นางสาวนพวรรณ สทิธิชยั ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่ ในปี 2561 ความสามารถในการท าก าไรของบริษัทฯ สงู
กวา่ปีก่อน แตเ่หตใุดอตัราการจ่ายเงินปันผลจึงลดลง 

นางสพุตัรา เป้าเป่ียมทรัพย์ กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม 
ชีแ้จงวา่ บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินการในปี 2560 รวม 3 รอบ โดยรอบแรกเป็นการจ่ายเงินปันผลเพื่อ
ชดเชยให้กับผู้ ถือหุ้นที่ไม่ได้รับเงินปันผลจากผลการด าเนินงานในปี 2559 เนื่องจากมีการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการ
จดัการภายในกลุม่บริษัทฯ ประกอบกบับริษัทฯ เพิ่งจดทะเบียนจดัตัง้จงึยงัไมม่ีการด าเนินงาน ดงันัน้ จึงถือวา่เงินปันผลส าหรับ
ผลการด าเนินการในปี 2560 ที่จ่ายจริงทัง้หมดอยู่ในอตัราหุ้นละ 1.29 บาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 51.72 ของก าไรสทุธิจากงบ
การเงินรวมเท่านัน้ ส่วนการจ่ายปันผลส าหรับผลการด าเนินการในปี 2561 จะอยู่ในอตัราหุ้นละ 1.55 บาท คิดเป็นร้อยละ 
56.33 ของก าไรสทุธิจากงบการเงินรวมในปี 2561 

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นอื่นใดอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีค าถาม 
หรือความคิดเห็นอื่นใดอีก ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชมุลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน \ 

 

หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จสิน้แล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล ร าพรรณ์ เลขานกุารบริษัท แถลงผล
การนบัคะแนนเสยีงเป็นดงันี ้เห็นด้วย จ านวน 1,842,928,530 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9991 ไมเ่ห็นด้วย จ านวน 15,000 เสยีง 
คิดเป็นร้อยละ 0.0008 และงดออกเสียง จ านวน 5,400 เสียง โดยไม่มีบตัรเสยีส าหรับการลงคะแนนในวาระนี ้นายไพศาล จึง
กลา่วสรุปเป็นมติดงันี ้

มตทิี่ประชมุ :  ทีป่ระชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนนอนมุตัิงดการ
จดัสรรก าไรสทุธิเพื่อเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย เนื่องจากได้จัดสรรเงินส ารองตามกฎหมายครบตาม
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จ านวนที่กฎหมาย และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ก าหนดแล้ว และอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561 
ในอตัราหุ้นละ 1.55 บาท (หนึง่บาทห้าสบิห้าสตางค์) ซึง่บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแล้วใน
อตัราหุ้นละ 0.55 บาท (ห้าสิบห้าสตางค์) ในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวนัศุกร์ที่ 7 กนัยายน 
2561 จึงคงเหลือเงินปันผลส าหรับปี 2561 ที่จะจ่ายในครัง้นี ้ในอตัราหุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท) ซึ่ง
เป็นการจ่ายเงินปันผลจากก าไรสทุธิจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ โดยก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือ
หุ้น (“Record Date”) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวนัองัคารที่ 12 มีนาคม 2562 และก าหนดจ่ายเงินปันผล
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในวนัพธุที่ 22 พฤษภาคม 2562 ตามเสนอ 

 

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการซึ่ งต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ ก าหนด
จ านวนกรรมการเพิ่มเติมและแต่งตัง้กรรมการใหม่  

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการปฏิบตัิที่เป็นธรรมาภิบาล จึงขออนุญาตที่
ประชุมในการมอบหมายให้นางสพุตัรา เป้าเป่ียมทรัพย์ กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุ่ม ท าหน้าที่ด าเนินการประชุมในวาระนี ้เนื่องจากประธานฯ นายวีระชัย  งามดีวิไลศักดิ์ ดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล และ
ศาสตราจารย์ นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา เป็นกรรมการซึง่ต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระและได้รับการเสนอช่ือให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
พิจารณาแตง่ตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่ ในการนีไ้มม่ีผู้ ถือหุ้นคดัค้าน หรือไมเ่ห็นด้วยแตอ่ยา่งใด            

กรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือในวาระนี ไ้ด้ออกจากห้องประชุมรวม 4 ท่าน ได้แก่ ดร.พิสิฐ ลีอ้าธรรม  
นายวีระชยั งามดีวิไลศกัดิ ์ดร.อนสุรณ์ แสงนิ่มนวล และศาสตราจารย์ นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา   

นางสพุตัรา เป้าเป่ียมทรัพย์ น าเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 18 ระบุว่า ในการ
ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปีทุกครัง้  กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวน
กรรมการในขณะนัน้ ถ้าจ านวนกรรมการจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกบัสว่นหนึง่ในสาม 
(1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามารับต าแหนง่อีกได้ กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก
และปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทฯ นัน้ ให้ใช้วิธีจบัสลากกนั สว่นปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยูใ่นต าแหน่งนานที่สดุ
นัน้เป็นผู้ออกจากต าแหนง่ โดยในปีนีม้ีกรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระจ านวน 4 ทา่น ดงัตอ่ไปนี ้

1. ดร.พิสฐิ ลีอ้าธรรม   ประธานกรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
และกรรมการอิสระ      

2. นายวีระชยั งามดีวิไลศกัดิ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน, กรรมการ
ตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสีย่งระดบัองค์การ และ
กรรมการอิสระ            

3. ดร.อนสุรณ์ แสงนิ่มนวล ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล, กรรมการสรรหาและพจิารณา
คา่ตอบแทน และกรรมการอิสระ    

4. ศาสตราจารย์ นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา    กรรมการอิสระ 
 

ในการเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการซึง่ต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระ คณะกรรมการบริษัทซึง่ไมร่วม
กรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือได้พิจารณาเห็นชอบ และมีมติอนุมัติตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
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คา่ตอบแทนวา่ กรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 4 ท่าน เป็นผู้มีคณุสมบตัิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ความเช่ียวชาญ พร้อมอุทิศเวลาเพื่อปฏิบตัิหน้าที่อย่างเต็มที่  ไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และหลกัการก ากับดูแล
กิจการท่ีดี ดงันัน้ เพื่อความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สงูสดุแก่การด าเนินงานของบริษัทฯ  จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม   
ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้กรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระทัง้  4 ท่าน กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง
เพื่อร่วมกนัผลกัดนัและสนบัสนุนการด าเนินงานของบริษัทฯ ให้ก้าวหน้ายิ่งๆ ขึน้ไป (รายนามและประวตัิของกรรมการทัง้ 4 
ทา่น ปรากฏในสิง่ที่สง่มาด้วย 3 ของหนงัสอืเชิญประชมุ)   

ทัง้นี ้กรรมการทัง้ 4 ท่านที่จะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ และได้รับเสนอช่ือให้กลับเข้าด ารง
ต าแหนง่กรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่ ในต าแหนง่กรรมการอิสระนัน้ คณะกรรมการบริษัทซึง่ไมร่วมกรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือ
และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นวา่ กรรมการทัง้ 4 ทา่นจะสามารถให้ความเห็นได้อยา่ง
เป็นอิสระ และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง เร่ือง คณุสมบตัิของกรรมการอิสระ ตามข้อก าหนดที่ส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกาศก าหนดไว้ (ตอนท้ายของสิง่ที่สง่มาด้วย 6 ของหนงัสอืเชิญประชมุ) 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนว่า ปัจจุบนั บริษัทฯ อยู่ในช่วงการขยายกิจการไปยงัธุรกิจอื่นๆ เพื่อก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึน้ และเพื่อให้เกิดการ
เติบโตอย่างยัง่ยืนในอนาคต จึงเห็นควรเพิ่มจ านวนกรรมการบริษัท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ อีก 1 ต าแหน่ง จาก
เดิมที่คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 13 ท่าน เป็นกรรมการ 14 ท่าน โดยขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณา
แต่งตัง้ศาสตราจารย์พิเศษ  กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ เข้าเป็นกรรมการเพิ่มเติมในต าแหน่งที่เพิ่มขึน้นี  ้ทัง้นี ้เนื่องจากเห็นว่า 
ศาสตราจารย์พิเศษ  กิติพงศ์ อรุพีพฒันพงศ์ เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ มีทกัษะจ าเป็นที่บริษัทฯ ยงัขาดอยู ่
และมีความเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการบริษัทฯ  (รายนามและประวตัิของกรรมการ ปรากฏในสิ่งที่สง่มาด้วย 3 ของหนงัสือ
เชิญประชมุ) 

อนึง่ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการสง่เสริมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและแสดงถึงการปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้น
ทกุรายอยา่งเป็นธรรมและเทา่เทียมกนั บริษัทฯ ถือเป็นแนวปฏิบตัิที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลท่ีพิจารณาแล้วเห็น
วา่มีคณุสมบตัิ ความรู้ ความสามารถเหมาะสมที่จะเป็นตวัแทนในการท าหน้าที่กรรมการบริษัทฯ ตามที่บริษัทฯได้แจ้งตอ่ตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงได้เปิดเผยสารสนเทศดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าตัง้แต่วันที่  17 
กันยายน 2561 จนถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 แล้วนัน้ ปรากฏว่าเมื่อครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือ
บคุคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทฯ แตอ่ยา่งใด  

ทัง้นี ้หากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะอนมุตัิการแตง่ตัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการซึง่ต้องออกจากต าแหนง่ตาม
วาระ และแต่งตัง้กรรมการเพิ่มเติมจะต้องลงมติตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 (3) (ซึ่งระบุว่าผู้ ที่ได้รับคะแนนสูงสุด
ตามล าดบัลงมาจะเป็นผู้ได้รับเลอืกตัง้เป็นกรรมการเทา่จ านวนกรรมการที่จะพงึมีในครัง้นี)้ 

นางสพุตัรา ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี
ค าถาม หรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น นางสพุตัรา จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคลในบตัร
ลงคะแนนโดยเรียงตามล าดบัดงันี ้ 

1. การแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการซึง่ต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระ  

1.1 ดร.พิสฐิ ลีอ้าธรรม    

1.2 นายวีระชยั งามดีวิไลศกัดิ ์
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1.3 ดร.อนสุรณ์ แสงนิ่มนวล 

1.4 ศาสตราจารย์ นพ.ปิยะมติร ศรีธรา 

2. การก าหนดกรรมการเพิ่มเติมและการแต่งตัง้ศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์ อุรพีพฒันพงศ์ เข้าเป็น

กรรมการใหมใ่นต าแหนง่ที่เพิ่มขึน้ 

หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จสิน้แล้ว นางสพุตัรา จึงขอให้นายไพศาล ร าพรรณ์ เลขานกุารบริษัท แถลง
ผลการนบัคะแนนเสยีงเป็นดงันี ้ 

1. การแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการซึง่ต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระ 
 

ช่ือกรรมการ เห็นด้วย คิดเป็น
ร้อยละ 

ไมเ่ห็นด้วย คิดเป็น
ร้อยละ 

งดออกเสยีง บตัรเสยี 

1. ดร.พิสฐิ ลีอ้าธรรม     1,820,405,157 98.7767 22,543,073 1.2232 16,200 0 
2. นายวีระชยั งามดีวิไลศกัดิ ์ 1,839,484,730 98.8125 3,454,200 0.1874 25,500 0     
3. ดร.อนสุรณ์ แสงนิ่มนวล 1,842,937,730 99.9994 10,500 0.0005 16,200 0       
4. ศาสตราจารย์ นพ.ปิยะมิตร  
    ศรีธรา   
 

1,840,328,130 99.8583 2,609,600 0.1416 26,700 0 
 

2. การก าหนดกรรมการเพิ่มเตมิและการแตง่ตัง้ศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์ อรุพีพฒันพงศ์ เข้าเป็นกรรมการใหมใ่น
ต าแหนง่ที่เพิ่มขึน้   

 
ช่ือกรรมการ เห็นด้วย คิดเป็น

ร้อยละ 
ไมเ่ห็นด้วย คิดเป็น

ร้อยละ 
งดออกเสยีง บตัรเสยี 

  ศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์ 
อรุพีพฒันพงศ์    

1,842,916,028 99.9982 32,202     0.0017 16,200 0 

 
นายไพศาล จงึสรุปเป็นมตดิงันี ้    

 
มติที่ประชมุ : ที่ประชุมได้ลงมติแต่งตัง้ให้กรรมการทัง้ 4 ท่าน กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งเรียง

ตามล าดบัคะแนนดงัตอ่ไปนี ้    
1. ดร.อนสุรณ์ แสงนิ่มนวล 
2. ศาสตราจารย์ นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา 
3. นายวีระชยั งามดีวิไลศกัดิ์ 
4. ดร.พิสฐิ ลีอ้าธรรม    
และเพิ่มจ านวนกรรมการบริษัท อีก 1 ต าแหน่ง จากเดิมที่คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 
13 ท่าน เป็นกรรมการ 14 ท่าน โดยแต่งตัง้ ศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ เข้าเป็น
กรรมการใหมใ่นต าแหนง่ที่เพิ่มขึน้ตามเสนอ 
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 ภายหลงัการด าเนินการในวาระนี ้กรรมการที่ออกจากห้องประชุม 4 ท่าน ได้แก่ ประธานฯ นายวีระชยั 
งามดีวิไลศกัดิ์ ดร.อนสุรณ์ แสงนิ่มนวล และศาสตราจารย์ นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา ได้กลบัเข้ามาร่วมประชุม และประธานฯ ได้
กลบัเข้าท าหน้าที่ด าเนินการประชมุตัง้แตว่าระท่ี 5 ตอ่ไป 

 

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 

 ประธานฯ มอบหมายให้นายวีระชยั งามดีวิไลศกัดิ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

และกรรมการอิสระ เป็นผู้น าเสนอในวาระนี ้ นายวีระชยั น าเสนอตอ่ที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2562 

ซึง่ประชมุเมื่อวนัที่ 21 กุมภาพนัธ์ 2562 เห็นชอบกบัข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนเห็นควรเสนอ

ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นให้อนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2562 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 34,000,000 บาท (สามสิบสี่ล้านบาท) 

และเงินรางวลักรรมการส าหรับผลการด าเนินงานปี 2562 (โบนสั) ในอตัราระหว่างร้อยละ 0.3 - 0.5 ของจ านวนเงินเทียบเท่า

เงินปันผลที่ประกาศจ่าย ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัตวัชีว้ดัผลการด าเนินงานท่ีก าหนดไว้ ซึง่เป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน โดยค่าตอบแทนจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้ บริหาร  (Non – 

executive Directors) ที่ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการดังกล่าวเท่านัน้  และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารที่จะมีสิทธิได้รับ

คา่ตอบแทนจะต้องไม่เป็นตวัแทนผู้ ถือหุ้นด้วย รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการปรากฏในสิ่งที่สง่มาด้วย 4 ของหนงัสือเชิญ

ประชมุ 

 ทัง้นี ้หากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 ดงักล่าว ที่ประชุมจะต้องลง

มติด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 

23 และมาตรา 90 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน  

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี
ค าถาม หรือความคิดเห็นเป็นอยา่งอื่น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชมุลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน 

 

หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จสิน้แล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล ร าพรรณ์ เลขานกุารบริษัท แถลงผล
การนบัคะแนนเสียงเป็นดงันี ้เห็นด้วย จ านวน 1,835,451,638 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.5918 ไม่เห็นด้วย จ านวน 7,386,793 
เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.4008 และงดออกเสียงจ านวน 136,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0073 โดยไม่มีบัตรเสียส าหรับการ
ลงคะแนนในวาระนี ้นายไพศาลจึงกลา่วสรุปเป็นมติดงันี ้
 

มติที่ประชมุ :  ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนคะแนนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นที่มาประชุม (ตามมาตรา 90 ของพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และข้อบงัคบัของ
บริษัทฯ ข้อที่ 23) อนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 
34,000,000 บาท (สามสบิสีล้่านบาทถ้วน) ตามรายละเอียดดงันี ้

 1.   คา่ตอบแทนรายเดือนและเบีย้ประชมุ 

 1.1  กรรมการอิสระ และ/หรือ กรรมการท่ีไมไ่ด้เป็นผู้บริหาร  จ านวน 20,040,000  บาท 
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 1.2  คณะกรรมการตรวจสอบ     จ านวน   3,240,000  บาท 

 1.3  คณะกรรมการบริหารความเสีย่งระดบัองค์การ      จ านวน   2,040,000   บาท 

 1.4  คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน    จ านวน    2,040,000   บาท 

 1.5  คณะกรรมการบรรษัทภิบาล           จ านวน      780,000   บาท 

 1.6  คณะกรรมการบริหาร           จ านวน   2,040,000   บาท 

 1.7  เงินผลประโยชน์พิเศษ เช่น คา่วิทยากรบรรยายในกิจกรรมตา่งๆ ของบริษัทฯ, คา่ที่ปรึกษา 
(Mentor) ให้กบัผู้บริหารของบริษัทฯ และอื่นๆ จ านวน   3,820,000   บาท 

                           รวมทัง้สิน้ไมเ่กิน          34,000,000   บาท 

 2. เงินรางวลักรรมการ ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2562 (โบนสั)  

- ในอตัราระหว่าง ร้อยละ 0.3 – 0.5 ของจ านวนเงินเทียบเท่าเงินปันผลที่ประกาศจ่าย ทัง้นีข้ึน้อยู่ 
กบัตวัชีว้ดัผลการด าเนินงานท่ีก าหนดไว้ 

 

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปี 2562 และ
ก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2562 

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร. ปิยสวสัดิ์ อมัระนนัทน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
เป็นผู้น าเสนอในวาระนี ้ดร. ปิยสวสัดิ์ น าเสนอตอ่ที่ประชมุวา่ ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 2/2562 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 
21 กุมภาพนัธ์ 2562 เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้
ผู้สอบบญัชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด ซึ่งมีประสบการณ์และความต่อเนื่องในการตรวจสอบบัญชีของ
บริษัทฯ ให้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 ดงัมีรายนามตอ่ไปนี ้

1.   นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที ่ 4098  

2.   นายเจริญ ผู้สมัฤทธ์ิเลศิ    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่  4068 

3.   นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่  5752 
 

ทัง้นี ้ให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่มีอ านาจตรวจสอบ ท า และลงนามในรายงานการสอบบญัชี โดยในการ
พิจารณาแตง่ตัง้ คณะกรรมการได้พิจารณาถงึความพร้อม ขอบเขตการให้บริการ อตัราคา่สอบบญัชี ประกอบกบัประสบการณ์
ของผู้ สอบบัญชี ความเป็นอิสระ โดยผู้ สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสมัพนัธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / 
ผู้บริหาร / ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทัง้กระบวนการสอบบัญชีและความต่อเนื่องในการ
ตรวจสอบ และผลการปฏิบตัิงานที่ผ่านมาอยู่ในระดบัที่น่าพอใจ  และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ เป็นเงิน 
1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) บริษัทย่อยในประเทศ 9 บริษัท เป็นเงิน 4,050,000 บาท (สี่ล้านห้าหมื่นบาท
ถ้วน) รวมค่าสอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 5,250,000 บาท (ห้าล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
ทัง้นี ้คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีจ านวนดงักลา่วข้างต้น ยงัไมร่วมคา่สอบบญัชีของส าหรับบริษัทยอ่ยในตา่งประเทศ ซึง่บริษัทฯ ได้
วา่จ้างบริษัทผู้สอบบญัชีรายอื่น (Local audit firm) ในประเทศนัน้ๆ เนื่องจากขนาดธุรกิจยงัเลก็มากและไมเ่ป็นสาระส าคญัต่อ
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งบการเงินรวม จึงใช้ผู้สอบบญัชีอื่น ซึ่งมีค่าสอบบญัชีต ่ากว่าในการตรวจสอบ รวมเป็นเงิน 211,400 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่น
หนึ่งพนัสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมค่าสอบบญัชีประจ าปี 2562 ทัง้หมดเป็นจ านวนเงิน 5,461,400 บาท (ห้าล้านสี่แสนหกหมื่นหนึ่ง
พนัสี่ร้อยบาทถ้วน) ตรวจสอบโดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด เป็นเงิน 5,250,000 บาท (ห้าล้านสองแสนห้า
หมื่นบาทถ้วน) และของผู้สอบบญัชีอื่นในต่างประเทศเป็นเงิน 211,400 บาท (สองแสนหนึง่หมื่นหนึ่งพนัสีร้่อยบาทถ้วน) ทัง้นี ้
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ (รายละเอียดปรากฏในสิง่ที่สง่มาด้วย 5 ของหนงัสอืเชิญประชมุ)  

 

จึงเสนอขอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี 2562  
และก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2562 ตามรายละเอียดที่เสนอมาข้างต้น 

 

ทัง้นี ้หากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะอนุมัติการแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ประจ าปี 2562 และก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2562 ดงักลา่ว จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้น
ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี
ค าถาม หรือความคิดเห็นเป็นอยา่งอื่น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชมุลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน 

 

  หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จสิน้แล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล ร าพรรณ์ เลขานกุารบริษัท แถลงผล
การนบัคะแนนเสียงเป็นดงันี ้เห็นด้วย จ านวน 1,840,849,502 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8915 ไม่เห็นด้วย จ านวน 1,998,929 
เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1084 และงดออกเสียงจ านวน 136,000 เสียง โดยไม่มีบัตรเสียส าหรับการลงคะแนนในวาระนี ้ 
นายไพศาลจึงกลา่วสรุปเป็นมติดงันี ้

 

มติที่ประชมุ :  ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมตัิการ
แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี 2562 และก าหนด
ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั ประจ าปี 2562 เป็นจ านวนเงิน 
5,250,000 บาท (ห้าล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และของผู้สอบบญัชีอื่นในต่างประเทศ เป็นจ านวน
เงิน 211,400 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพนัสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมค่าสอบบัญชีประจ าปี 2562 เป็น
จ านวนเงินทัง้สิน้ 5,461,400 บาท (ห้าล้านสีแ่สนหกหมื่นหนึง่พนัสีร้่อยบาทถ้วน) ตามเสนอ 

 

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชมุว่า ได้ด าเนินการประชุมมาครบทกุระเบียบวาระแล้ว  จึงแจ้งถึงกฎเกณฑ์
ข้อบังคบัของบริษัทฯ ในการเสนอเร่ืองอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาและสอบถามผู้ ถือหุ้นว่ามีเร่ืองอื่นใดจะเสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาอีกหรือไม ่แตป่รากฏวา่ ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองอื่นๆ ให้ที่ประชมุพิจารณา 

นายธีรพล วรเศรษฐการกิจ ผู้ ถือหุ้นสอบถามว่า โครงสร้างของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากัด 
(มหาชน) (“PS”) จะประกอบด้วย 2 บริษัท คือ Value และ Premium ใช่หรือไม ่

นางสพุตัรา เป้าเป่ียมทรัพย์ กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม 
ชีแ้จงวา่ Premium จดัเป็นหนว่ยธุรกิจหนึง่ภายใต้การด าเนินงานของ PS สว่นของบริษัทฯ (“ PSH”) จะประกอบไปด้วย PS ซึ่ง
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ประกอบธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ และกลุม่โรงพยาบาลวิมตุ (บริษัท โรงพยาบาลวิมตุ โฮลดิง้ จ ากดั และบริษัท โรงพยาบาลวิมตุ 
อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั) ซึง่ประกอบธุรกิจโรงพยาบาล 

นายธีรพล วรเศรษฐการกิจ ผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมว่า เป้าหมายการเติบโตของกลุม่ธุรกิจ Value มี
การเติบโตที่คงที่ อยากทราบถึงเป้าหมายของบริษัทฯ เก่ียวกบัธุรกิจในส่วนนี ้และในสว่นของโรงงานพรีคาสท์ ตอนนีม้ีก าลงั
การผลติเต็ม Capacity หรือไม ่และ Utilize เทา่ไหร่ 

นายปิยะ ประยงค์ กรรมการบริษัท ชีแ้จงว่า ในส่วนของกลุม่ธุรกิจ Value มีการเติบโตตามตลาด คือ 
ประมาณร้อยละ 5 และในปีนีใ้นสว่นของบ้านเดี่ยวมีการปรับ Port ไปมุง่เน้นที่บ้านในระดบัราคา 5 – 10 ล้านบาทมากขึน้ สว่น
อาคารชดุจะขยาย segment ในระดบัราคา 3 – 5 ล้านบาทมากขึน้ และมี backlog จ านวนมากซึง่จะท าให้ Utilization มากขึน้ 

นางสพุตัรา ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า ในสว่นของโรงงานพรีคาสท์ ขณะนีจ้ะมี Utilization ประมาณร้อยละ 70 
และสามารถรองรับก าลงัการผลิตที่จะขยายตวัได้ โดยในปี 2562 คาดวา่ตลาดนา่จะชะลอตวั เนื่องจากผลของมาตรการ LTV 
สว่นแผนการด าเนินงานในปี 2562 บริษัทฯ ได้น าผลกระทบที่คาดว่า อาจได้รับจากมาตรการ LTV มาพิจารณาประกอบด้วย
แล้ว และมัน่ใจวา่ บริษัทฯ จะโตมากกวา่ตลาด และมากกวา่คูแ่ขง่ 

นางสาวรังสิมา รุจิยานนท์ ผู้ ถือหุ้นสอบถามว่า เพราะเหตุใดรายได้เงินปันผลปี 2560 และ 2561 ที่
ปรากฏในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จในสว่นงบการเงินเฉพาะกิจการจึงมีจ านวนที่แตกตา่งกนัคอ่นข้างมาก และผลตา่งของอตัรา
แลกเปลีย่นของเงินลงทนุในตา่งประเทศท าไมแตกตา่งกนัมาก 

ประธานฯ แจ้งว่าผลต่างของรายได้เงินปันผลส่วนหนึ่งมาจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการ
บริหารจดัการของกลุม่บริษัทฯ 

นางสาวสุภรณ์ ตรีวิชยพงศ์ รักษาการรองกรรมการผู้ จัดการใหญ่ สายงานการเงินกลุ่ม ชีแ้จงว่า 
เนื่องจาก ปี 2559 PSH ยงัไม่สามารถรับรู้รายได้ เนื่องจากเพิ่งจดทะเบียนเข้าตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย การจ่ายปันผล
จึงมีลกัษณะนี ้ท าให้ปี 2560 ตวัเลขเพิ่มขึน้เนื่องจากเป็นการจ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสมของปี 2559 แต่ตัง้แต่ปี 2561 เป็น
ต้นไป ตวัเลขทางบญัชีจะกลบัมาปกติ 

ประธานฯ ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า เนื่องจากในปี  2561 ค่าเงินบาทแข็งค่าขึน้ส่งผลให้เงินที่ลงทุนใน
ตา่งประเทศที่เคยลงทนุไว้ในอดีตเป็นเงินดอลลา่ร์สหรัฐมีมลูคา่การลงทนุท่ีลดลงในปัจจบุนั 

นายปิยะ พจน์ทวีเกียรติ ผู้ ถือหุ้นสอบถามว่า มาตรการ LTV จะสง่ผลกระทบกบัธุรกิจกลุม่ใดบ้าง และ
ลกูค้ากลุม่ใด 

นายปิยะ ประยงค์ กรรมการบริษัท ชีแ้จงว่า มาตรการดงักล่าวจะมีผลกระทบโดยตรงกับตลาดระดบั
ลา่ง คือสนิค้าที่ต ่ากวา่ 5 ล้านบาทลงไป 

นายประเสริฐ แตด่ลุยสาธิต ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า ตวัเลขยอดขายในปีนี  ้บริษัทฯ ได้ค านึงถึงผลกระทบจาก
มาตรการ LTV ในการจดัท าแผนธุรกิจไว้แล้ว สว่นกลุม่พรีเมียม ไมม่ีผลกระทบมากนกั เพราะลกูค้าประมาณร้อยละ 40 จะซือ้
ด้วยเงินสด 

ประธานฯ ได้กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้น ผู้ รับมอบฉนัทะ และผู้มีเกียรติทกุท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม
ในครัง้นีแ้ละกลา่วปิดการประชมุในเวลา 11:45 น.   
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อนึง่ หลงัจากเร่ิมการประชมุเมือ่เวลา 10.00 น. ได้มีผู้ ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพื่อเข้าประชมุเพิ่มเติม จึงท า
ให้มีผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชุม รวมทัง้สิน้ 480 ราย นบัหุ้นรวมกนัได้ 1,842,987,431 หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 84.2122 ของจ านวนหุ้นท่ีออกจ าหนา่ยแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ 

           
    ลงช่ือ                  พิสฐิ ลีอ้าธรรม                ประธานท่ีประชมุ 
             (ดร.พิสฐิ ลีอ้าธรรม) 
 
 
 
    ลงช่ือ               ไพศาล  ร าพรรณ์                 ผู้จดบนัทกึการประชมุ 
          (นายไพศาล  ร าพรรณ์) 


